

I. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Báo Nhân Dân đăng tải các tin, bài:

+ Thủy sản gồng mình phục hồi trước thách thức mới

Ba cơn bão liên tiếp trong các tháng 10 và 11/2025 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho sản xuất thủy sản tại nhiều địa phương, với tổng giá trị tổn thất ước trên 5.200 tỷ đồng. Trước thách thức chồng chất, ngành thủy sản đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi ngắn hạn và tái cấu trúc dài hạn. (Tác giả: **Thanh Trà**, 04/12/2025).[Xem chi tiết](#)

II. KHAI THÁC THỦY SẢN

Báo Pháp Luật đăng tải các tin, bài:

+ TP.HCM mở rộng mô hình 'cà phê sáng cùng ngư dân', tuyên truyền về IUU

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh chỉ đạo phải kiện toàn lại Ban chỉ đạo IUU tại địa phương. Theo đó, Trưởng Ban chỉ đạo IUU là Bí thư Đảng ủy xã, phường, đặc khu. (Tác giả: **Nguyễn Quỳnh**, 04/12/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Người Lao Động đăng tải các tin, bài:

+ Vùng Cảnh sát biển 3: Hiệu quả trong bảo vệ chủ quyền và phòng chống IUU

Vùng Cảnh sát biển 3 tổng kết công tác năm 2025, ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong bảo vệ chủ quyền và giữ gìn an ninh, an toàn trên biển. (Tác giả: **Đức Định – Mai Huân**, 04/12/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Quảng Ngãi đăng tải các tin, bài:

+ Kiên quyết xử lý tàu cá “mất dấu”

Trong 2 tháng (10 và 11/2025), Đoàn Biên phòng Sa Huỳnh đã tập trung điều tra, củng cố hồ sơ và tham mưu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh xử phạt 113 tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đây là đợt xử lý tàu cá vi phạm khai thác IUU lớn nhất trên địa bàn tỉnh. (Tác giả: **Xuân Thiên**, 04/12/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Thanh Hóa đăng tải các tin, bài:

+ Phòng, chống khai thác IUU - nhiệm vụ không ngừng nghỉ

Với mục tiêu gỡ “thẻ vàng” mà Ủy ban châu Âu (EC) đang áp dụng đối với thủy sản Việt Nam, thời gian qua, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương triển khai rà soát, quản lý, theo dõi, kiểm soát, giám sát chặt chẽ tàu cá đánh bắt tại các vùng biển. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. (Tác giả: **Hoàng Lan**, 04/12/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Quảng Trị đăng tải các tin, bài:

+ Siết chặt quản lý tàu cá để gỡ 'thẻ vàng' IUU

Cùng với các địa phương ven biển trên cả nước, Quảng Trị đang tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nhằm tháo gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC). Trọng tâm là quản lý chặt chẽ, kiên quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện ra khơi khai thác, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân. (Tác giả: **Mai Linh**, 04/12/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo An Giang đăng tải các tin, bài:

+ Hệ lụy từ “thẻ vàng” EC

Từ khi Ủy ban Châu Âu (EC) áp cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam đã gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu, ảnh hưởng sinh kế của ngư dân. Cùng với cả nước, tỉnh An Giang đang nỗ lực khắc phục những hạn chế, yếu kém, quyết tâm gỡ “thẻ vàng” trong năm 2025. (Tác giả: **Thùy Trang**, 04/12/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo An Giang đăng tải các tin, bài:

+ Ghi nhận ký khai thác, minh bạch ngành thủy sản

Tại cảng cá Tắc Cậu, mỗi chuyến tàu trở về không chỉ mang theo mẻ cá tôm đầy khoang mà còn là những trang nhật ký khai thác điện tử được ghi chép đầy đủ, minh bạch. Đó không chỉ là quy định bắt buộc mà còn là cam kết, trách nhiệm của ngư dân với nghề biển bền vững, nền tảng quan trọng để Việt Nam nỗ lực gỡ “thẻ vàng” EC. (Tác giả: **An Lâm**, 04/12/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Cà Mau đăng tải các tin, bài:

+ Kiên quyết chống khai thác IUU

Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền đến ngư dân tại các cửa biển lớn như: Sông Đốc, Gành Hào, Cái Đồi Vàm, Rạch Gốc... Nhờ nỗ lực trong công tác phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU),

nhận thức của ngư dân được nâng lên rõ rệt. (Tác giả: **Trần Chuyên**, 04/12/2025).[Xem chi tiết](#)

III. THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Báo Công Thương đăng tải các tin, bài:

+ **Cá ngừ Việt Nam có thể tăng thị phần tại Hà Lan nhờ EVFTA và sản xuất xanh**

Nhu cầu cá ngừ tăng mạnh và xu hướng tiêu dùng bền vững tại Hà Lan đang mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam. (Tác giả: **Diệu Linh**, 04/12/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo VOV đăng tải các tin, bài:

+ **Siết rào cản phòng vệ: Thủy sản Việt Nam tìm đường tăng sức chống chịu**

Ngành thủy sản Việt Nam chịu sức ép lớn khi thị trường nhập khẩu siết chặt phòng vệ thương mại và tiêu chuẩn kỹ thuật. Doanh nghiệp phải đa dạng thị trường, nâng chuẩn sản xuất và tăng năng lực tuân thủ để tăng sức chống chịu và giữ đà tăng trưởng bền vững. (Tác giả: **Nguyễn Quang**, 04/12/2025).[Xem chi tiết](#)

IV. VẤN ĐỀ KHÁC

Báo Chính Phủ đăng tải các tin, bài:

+ **Vùng Cảnh sát biển 2 xử phạt 87 tàu cá vi phạm quy định về khai thác thủy sản**

Trong đợt cao điểm được triển khai từ ngày 15/10 đến 2/12, Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức 247 đợt tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU trực tiếp cho hàng nghìn lượt người dân, chủ tàu và ngư dân, kiểm tra và xử phạt 87 tàu cá vi phạm quy định về khai thác thủy sản. (Tác giả: **Thế Phong – Nam Trung**, 04/12/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Tiền Phong đăng tải các tin, bài:

+ **Xoay vốn cho sản xuất**

Cuối năm, từ các nhà máy chế biến thực phẩm, nông sản đến các ngành dệt may, công nghệ..., tất cả đều cần vốn nhiều hơn, nhanh hơn và rẻ hơn để giữ nhịp sản xuất trong mùa Tết. (Tác giả: **Uyên Phương**, 04/12/2025).[Xem chi tiết](#)

TRUNG TÂM THÔNG TIN THỦY SẢN